

การจัดการความรู้สู่การปฏิบัติ การจัดการความรู้สู่ชุมชน



เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดกิจกรรม การบริหารจัดการความรู้สู่การปฏิบัติ เรื่อง การจัดการความรู้สู่ชุมชน เพื่อเป็นการบูรณาการต่อยอดการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้จากกิจกรรมการจัดการความรู้(KM) เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่เพื่อสนองยุทธศาสตร์สำนักวิทยบริการฯ ณ โรงเรียนพิมายสามัคคี 1 ตำบลวังยาง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายบรรจบ ระเบียบสันเทียะ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เป็นประธานเปิดกิจกรรมและให้การต้อนรับ คณะวิทยากรซึ่งนำโดย อาจารย์สุเกษม อิงคินันท์ ผู้อำนวยการสำนักฯ อาจารย์ศศิธร หวังค้ำกลาง อาจารย์ ดร.วันวิสาข์ ไชรัมย์ รองผู้อำนวยการ และบุคลากรจำนวน 17 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการความรู้ ของสำนักวิทยบริการฯ ไปสู่ชุมชนเพื่อความยั่งยืน โดยวิธีการแลกเปลี่ยนเพื่อถ่ายทอดความรู้ไปสู่การปฏิบัติ เกี่ยวกับการจัดการห้องสมุดอย่างมีประสิทธิภาพ และนำองค์ความรู้มาพัฒนาสำนักวิทยบริการฯ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้หลากหลายรูปแบบ และเพื่อบูรณาการองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการอีกด้วย



กิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย การอบรมให้ความรู้กับครูบรรณารักษ์และคณะครูเรื่อง การจัดการห้องสมุดทั้งการคัดเลือกทรัพยากรการวิเคราะห์ทรัพยากร การลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ การใช้โปรแกรมการจัดการห้องสมุด การติดแถบเลขทะเบียนหนังสือ และกิจกรรมให้ความรู้แก่นักเรียนในชมรมห้องสมุด เช่น การทำที่ค้นหนังสือ ความรู้ด้าน IT เป็นต้น



Book Delivery Service

ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2559 งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ ได้จัดกิจกรรม Book Delivery Service เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการการส่งคืนหนังสือ โดยผู้ใช้บริการสามารถส่งคืนหนังสือได้ตามจุดบริการตู้รับคืนหนังสือ 3 จุด คือ ศูนย์รวมประชาคมข่าว หน้าสำนักวิทยบริการฯ อาคาร 31 และอาคาร 17 คณะครุศาสตร์ นอกจากนี้ พิเศษสำหรับคณาจารย์และบุคลากรสามารถส่งคืนหนังสือได้ที่รถรับคืนหนังสือประจำคณะ ณ สำนักงานคณะทุกคณะ



สำนักวิทยบริการฯ จัดอบรมฟรี...

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ให้กับอาจารย์ นักศึกษา บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่กำลังทำวิจัยและต้องการสืบค้นข้อมูลสำหรับการอ้างอิงที่หลากหลาย สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ เคาน์เตอร์บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า ชั้น 2 อาคารหอสมุดเก่า และเคาน์เตอร์บริการยืม-คืน อาคารบรรณราชชนกรินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ทุกวันที่เปิดทำการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป



Like & Love
ARC NRRU Fanclub
เพียงกด Like ที่ facebook arcnrru1



Library tour

นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก YNU



เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดกิจกรรมอบรมการใช้ห้องสมุดให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Yuxi Normal University จากสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 79 คน โดยวิทยากรจากเจ้าหน้าที่ของสำนักวิทยบริการฯ มีกิจกรรมการพหามส่วนการให้บริการต่าง ๆ การบรรยายเกี่ยวกับการให้บริการการเข้าใช้บริการ สิทธิการยืมทรัพยากรสารสนเทศ และยังมีกิจกรรมเสริมคือการตอบปัญหาเกี่ยวกับการใช้ห้องสมุด เพื่อเพิ่มความเข้าใจให้กับนักศึกษามากยิ่งขึ้น ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษาแลกเปลี่ยนเป็นอย่างมาก



งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ
สำนักวิทยบริการฯ

เปิดอบรม

การสืบค้นฐานข้อมูลเพื่อการศึกษาและค้นคว้า
การสืบค้น Full Text
วิทยานิพนธ์และงานวิจัยจากฐานข้อมูล
(สำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี)

รอบเช้า 09.00 – 12.00 น. รอบบ่าย 13.00 – 16.00 น.

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป ณ เคาน์เตอร์บริการยืม - คืน ชั้น 1
สอบถาม โทร 0 4400 9009 ต่อ 2300 ต่อ 120

เล่มไหนใครเลือก มารับได้แน่นอน



กิจกรรม
**เล่มไหนอยากอ่าน...
เราจัดให้**

กิจกรรม “เล่มไหนอยากอ่าน...เราจัดให้ ปี 3” ที่จัดขึ้นโดยงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ทั้งนี้โครงการได้สิ้นสุดลงแล้ว เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีผู้ร่วมเสนอคัดเลือกหนังสือ 48 รายการ รวมเป็นเงินกว่า 22,000 บาท และมีผู้ใช้บริการยืมหนังสือทั้งสิ้นแล้ว 30 คน สำหรับท่านใดที่เข้าร่วมเสนอคัดเลือกหนังสือแล้วยังไม่ได้รับหนังสือ สามารถมาติดต่อยืมหนังสือได้ที่งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น 3 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สอบถาม โทร. 044-009-009 ต่อ 1630 หรือ 1631 ต่อ 116 หรือ 112

iT-Care @ Library

หลังจากเปิดมุม iT-Care@Library ให้เพื่อให้บริการแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับไอทีมาช่วงระยะเวลากว่า 2 เดือน ได้มีผู้ใช้ที่สนใจรับบริการเป็นจำนวนมาก ดังนั้น มุมบริการ iT-Care@Library จึงขอจำกัดจำนวนการรับเครื่องคอมพิวเตอร์ในการให้บริการในแต่ละสัปดาห์ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการให้บริการ โดยมุมบริการ iT Care@Library จะเปิดให้บริการทุกวันพุธเวลา 13.00-16.30 น.



iT Helpdesk
บริการแก้ไขปัญหาด้านเทคโนโลยี
ทางออนไลน์ และทางโทรศัพท์



iT Training
ฝึกอบรมให้ความรู้
ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ



iT Repairing
บริการแก้ไขปัญหา
ด้านซอฟต์แวร์
และฮาร์ดแวร์

